

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /HĐND-VP

Đồng Tháp, ngày tháng 8 năm 2024

Về việc chuyên kiến nghị cử tri sau
kỳ họp thứ tám, HĐND Tỉnh khóa X

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh chuyên ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh sau kỳ họp thứ tám đến Ủy ban nhân dân Tỉnh để thực hiện giải trình theo thẩm quyền (kèm theo bảng phụ lục ý kiến, kiến nghị của cử tri do BTT.UBMTTQVN Tỉnh tổng hợp).

Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện và gửi báo cáo đến Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh để thông tin cho cử tri biết theo dõi, giám sát.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTT.UBMTTQVN Tỉnh;
- Trưởng các Ban, HĐND Tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, TTDN (H)

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Tuyền

PHỤ LỤC
Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN SAU KỲ HỌP THỨ 8,
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 – 2026
(kèm Công văn số /HĐND-VP, ngày /8/2024)

STT	NỘI DUNG	HUYỆN, THÀNH PHỐ
I	Lĩnh vực Giao thông, xây dựng	
1	Đề nghị Tỉnh bổ sung danh mục đầu tư đoạn đường 800m kênh Xáng Mới thuộc ấp 2 của xã đầu nối qua địa bàn xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân 02 xã lưu thông và vận chuyển hàng hóa. Đề nghị Tỉnh sớm bổ sung nguồn nguyên liệu cát để tiếp tục xây dựng tuyến đường ĐT 857.	Cử tri xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh
2	Đề nghị Tỉnh đầu tư nhựa hoá tuyến đường từ kênh Mười Tạ xã Gáo Giồng giáp với xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, đoạn đường này còn hơn 01 km, mưa lầy lội khó khăn cho việc đi lại của người dân.	Cử tri xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh
3	Kiến nghị Tỉnh có giải pháp khắc phục tuyến đường tỉnh lộ ĐT 846 có một số đoạn bị sụt lún (đoạn từ ngã 4 Cầu Đá đến cầu Ba Sao thuộc ấp 4 xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh), gây khó khăn cho người tham gia giao thông, hỗ trợ xây dựng tuyến đèn điện năng lượng mặt trời trên tuyến tỉnh lộ ĐT 846 (đoạn từ Đường Thét đến xã Phương Trà) vì đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông vào ban đêm.	Cử tri xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh
4	Cử tri quan tâm đến Dự án thi công công trình các tuyến tỉnh lộ và Cao tốc cắt ngang các tuyến đường, kênh, sông, rạch.... Chủ đầu tư có mở tuyến đường tạm nhưng không đảm bảo an toàn giao thông, đề nghị cơ quan chức năng quan tâm nhắc nhở Chủ đầu tư kiểm tra đảm bảo các tuyến đường tạm để người dân tham gia giao thông trên các tuyến đường tạm được đảm bảo an toàn.	Cử tri huyện Cao Lãnh
5	Tuyến quốc lộ 80 (từ cầu số 13 đến chợ Lấp Vò) đơn vị thi công thực hiện dậm vá tuyến này có những mô nhô lên không bằng phẳng gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Đề nghị UBND Tỉnh có ý kiến với Bộ Giao thông Vận tải làm việc lại đơn vị này và sửa chữa lại	Cử tri Thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò

	để người dân lưu thông được an toàn.	
6	Kiến nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét cho phép mở lại bến đò Phần Giang (ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Lạc) qua xã Cócxampur, huyện PiềnChô (nước bạn Campuchia). Vì bến đò này trước đây hoạt động bình thường nhưng do dịch bệnh Covid-19 ngưng hoạt động, gây ảnh hưởng đến việc mua bán, giao lưu hàng hóa của người dân 02 bên biên giới. Đồng thời, cho di dời bến đò Phần Giang (ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Lạc) về chợ Cầu Muống (ấp 1, xã Thường Lạc) vì nơi đây có xây dựng bến bãi kiên cố.	Cử tri xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự
7	Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh khảo sát sửa chữa tuyến đường đal thuộc dự án WB9 (Mô hình sinh kế mùa lũ) đoạn qua xã Phú Thành B hiện đoạn đường nói trên đã xuống cấp có một số đoạn sụt lún gây mất an toàn giao thông.	Cử tri xã Phú Thành B, huyện Tam Nông
8	Đề nghị UBND Tỉnh kiến nghị Trung ương ghi vốn đầu tư thi công Quốc lộ N1	Cử tri thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng
II	Lĩnh vực Chính sách, pháp luật	
1	Cử tri đề nghị Tỉnh sớm có hướng dẫn thực hiện quy trình tuyển dụng cán bộ không chuyên trách cấp xã theo Nghị quyết số 49/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh, đến nay nhiều xã thiếu cán bộ nhưng không tuyển dụng được do chưa có quyết định thay thế Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND. Đồng thời, đề nghị xem xét có bổ sung quy định nâng mức phụ cấp sinh hoạt cho cán bộ không chuyên trách cấp xã tương ứng với số năm công tác nhằm động viên, khuyến khích cán bộ; xem xét nâng mức phụ cấp sinh hoạt đối với những chức danh áp đội không có bằng cấp chỉ hưởng mức phụ cấp 1,0 rất thấp.	Cử tri huyện Cao Lãnh
2	Năm 2013 mức hỗ trợ cho công tác viên y tế khóm, ấp được hưởng 0.3 mức lương cơ sở, đến 2023 mức hỗ trợ đối với ấp là 0.3 lương cơ sở, còn khóm thì được hưởng 447.000đ, đề nghị xem xét có mức hỗ trợ phù hợp, vì công tác viên nào cũng thực hiện nhiệm vụ như nhau cần tạo sự công bằng giữa ấp và khóm.	Cử tri thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh
3	Đề nghị UBND Tỉnh đầu tư kinh phí xây dựng hệ thống thoát nước cấp tuyến đường Tỉnh lộ ĐT 852 đoạn từ cầu Vàm Đỉnh đến cầu Ngã Cũ, vì tuyến này thuộc khu vực chợ dân cư đông, khi trời mưa nước ứ đọng gây mất an toàn giao thông.	Cử tri Xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò

4	Đối với các Hợp tác xã hiện nay có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ cho kinh tế tập thể. Tuy nhiên, việc tiếp cận thực hiện từ các nguồn vốn này đang gặp khó khăn không thực hiện được. Quy định các nguồn vốn thì của Trung ương và địa phương hỗ trợ, trong quá trình thực hiện phải có đối ứng vốn của HTX nên không đảm bảo để thực hiện. Đề nghị UBND Tỉnh có cơ chế mở tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX được tiếp cận các nguồn chính sách hỗ trợ không phải đối ứng.	Cử tri xã Bình Thành, huyện Lấp Vò
5	Đối với chính sách Đền ơn đáp nghĩa luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, chăm lo đảm bảo. Tuy nhiên, đề nghị UBND Tỉnh cần quan tâm hơn nữa đối với các gia đình liệt sĩ, nhất là đối với những đối tượng thờ cúng liệt sĩ để hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa trong các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.	Cử tri xã Bình Thành, huyện Lấp Vò
6	Đề nghị HĐND Tỉnh xem xét tăng phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách vì lượng công việc cũng nhiều như công chức, đề nghị có chính sách tăng phụ cấp hoặc tăng hệ số như công chức hay có chế độ như người hoạt động ở ấp, khóm.	Cử tri xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò
7	Đề nghị UBND Tỉnh có chế độ quà trong dịp Lễ, Tết đối với đối tượng thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng và chế độ đối với Cựu Chiến binh (đối tượng 290).	Cử tri xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò
8	Hiện nay việc chi trả chế độ chính sách đối với lực lượng Công an bán chuyên trách cấp xã thấp hơn so với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Đề nghị Tỉnh xem xét hỗ trợ thêm kinh phí để lực lượng công an bán chuyên trách an tâm công tác.	Cử tri xã Bình Phú, huyện Tân Hồng
9	Theo Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND, ngày 18/7/2023 của Hội đồng nhân dân Tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức, công chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp của Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND, ngày 18/7/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh. Trong đó, nội dung khoản 1, điều 1 của Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND “Sửa đổi khoản 2 điều 2 như sau: “2. Công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và công chức xã, phường, thị trấn (gọi là cấp xã)”. Đề nghị mở rộng đối tượng áp dụng đến chi, tổ hội ở khóm, ấp của các hội đoàn thể khi tham gia các lớp tập huấn.	Cử tri xã Bình Phú, huyện Tân Hồng
10	Đề nghị các cấp quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các chi hội đặc thù (Hội Chữ Thập đỏ, Hội Người Cao tuổi) như các tổ chức chính trị - xã hội khác để các chi hội an tâm công	Cử tri Phường 11, thành phố Cao Lãnh

	tác phục vụ cho xã hội.	
11	Đề nghị ngành chức năng nên có giải pháp trong công tác cai nghiện cho đối tượng nghiện ma túy một cách triệt để. Nếu không triệt để các đối tượng này khi trở về địa phương lại tiếp tục tái nghiện.	Cử tri Phường 11, thành phố Cao Lãnh
12	Cử tri Phạm Viết Trọng, Trần Đức Thuận cùng ngụ tổ 27, khóm 4, Phường 11 và Trần Đức Thuận, tổ 27 khóm 4, Phường 11, thành phố Cao Lãnh phản ánh đối tượng tham gia kháng chiến được 14 năm 11 tháng nhưng không được giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng, chỉ được hưởng chế độ bệnh binh và việc tặng huân, huy chương kháng chiến chưa được công bằng. Đề nghị UBND Tỉnh kiến nghị về trên xem xét.	Cử tri thành phố Cao Lãnh
13	Cử tri kiến nghị chế độ phụ cấp cho lực lượng Tổ bảo vệ ANTT cơ sở theo Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2024 xem xét chi thêm đối với những đồng chí có bằng (trung cấp, cao đẳng, đại học) như những người hoạt động không chuyên trách ở ấp.	Cử tri xã Thanh Mỹ, xã Láng Biền, huyện Tháp Mười
14	Hiện nay mức lương cơ sở tăng dẫn đến mức đóng bảo hiểm y tế tăng, gây khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Kiến nghị UBND Tỉnh xem xét lại vấn đề này, vì người dân không có hưởng lương tăng của nhà nước mà phải tăng tiền bảo hiểm	Cử tri xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò
15	Thời gian gần đây tình trạng sử dụng sim rác trên mạng xã hội giả danh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thường xuyên xảy ra. Đề nghị UBND tỉnh có biện pháp quản lý chặt chẽ việc sử dụng sim không chính chủ và xử lý kịp thời các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.	Cử tri xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò
III	Lĩnh vực Đất đai	
1	Kiến nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét xây dựng thêm tuyến hoặc cụm dân cư để bố trí nhân dân thuộc địa bàn xã có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất. Vì hiện nay, còn nhiều người dân không có nền cất nhà ở, xây dựng nhà trên máy taluy hoặc kênh, sông, rạch.	Cử tri xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự
2	Đoàn Kinh tế quốc phòng 959 cấp đất cho các hộ dân quản lý và sử dụng khoản 10 năm nay đề xuất các ngành chức năng chuyển đổi mục đích sử dụng cho người dân được hưởng các quyền lợi về vay vốn, chuyển nhượng, tặng cho...v.v..	Cử tri xã Phú Thành B, huyện Tam Nông
IV	Lĩnh vực tài chính, ngân hàng	

1	Đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội xem xét tạo điều kiện khi vay trên 100 triệu đồng thì không phải thế chấp đối với người tham gia xuất khẩu lao động vì những người tham gia xuất khẩu lao động thường là những hộ có hoàn cảnh khó khăn không có tài sản để thế chấp dẫn đến việc không có chi phí, điều kiện để tham gia xuất khẩu lao động.	Cử tri Thị trấn Sa rài, huyện Tân Hồng
V	Lĩnh vực Y tế, giáo dục	
1	- Cử tri phản ánh Khoa Nội Tim Mạch tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp chỉ có 01 phòng khám BHYT khiến bệnh nhân phải chờ đợi lâu khi đến khám theo diện BHYT. - Cử tri phản ánh tình trạng danh mục thuốc được BHYT chi trả không đủ theo toa thuốc. Đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo thông tin cụ thể về danh mục các loại thuốc được BHYT chi trả để cho người dân được biết.	Cử tri xã Mỹ An Hưng A, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò
2	Đề nghị ngành chức năng có kiểm tra việc niêm yết giá bán đối với sách giáo khoa tại các Nhà sách trên địa bàn Tỉnh khi chuẩn bị bước vào năm học mới.	Cử tri xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh
3	Kiến nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh có chính sách ưu đãi, thu hút giáo viên đến giảng dạy tại huyện. Vì hiện nay các điểm trường trên địa bàn huyện thiếu giáo viên rất nhiều nhưng không tuyển dụng được giáo viên.	Cử tri huyện Hồng Ngự
4	Kiến nghị Hội đồng Nhân dân Tỉnh sớm ban hành Nghị quyết hoặc Văn bản về mức thu học phí và miễn giảm học phí năm học 2024 - 2025.	Cử tri xã Bình Thành, huyện Thanh Bình
5	Cử tri kiến nghị hiện nay nhiều trường học thiếu giáo viên bậc tiểu học. Đề nghị Sở giáo dục có giải pháp khắc phục căn cơ tình trạng này trong thời gian tới và đảm bảo cho năm học mới 2024 – 2025 vì theo nhiệm vụ huyện đã tìm nhiều cách nhưng chưa thể đáp ứng được yêu cầu bố trí đủ giáo viên.	Cử tri xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười
6	Theo quy định ngành Bảo hiểm y tế không cấp thẻ mới cho người tham gia bảo hiểm mà chỉ gia hạn thêm, nên đến khi người dân đi khám bệnh mới biết bảo hiểm mình hết hạn. Đề nghị ngành Bảo hiểm y tế có tin nhắn thông báo để người tham gia bảo hiểm biết mà gia hạn kịp thời.	Cử tri xã Bình Phú, huyện Tân Hồng
7	Đề nghị Bảo hiểm xã hội xem xét tạo điều kiện giảm chi phí khám sức khỏe (tổng quát và tầm soát) và cho sử dụng BHYT ở tuyến trên đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo.	Cử tri Thị trấn Sa rài, huyện Tân Hồng

8	Hiện nay việc cải cách xuất bản sách giáo khoa thay đổi nhiều lần làm tăng chi phí học tập, một số nội dung trong các bộ sách còn bất cập. Đề nghị UBND Tỉnh kiến nghị về trên sớm khắc phục.	Cử tri xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò
9	Đề nghị Tỉnh sớm cấp thiết bị dạy học theo Chương trình cải cách giáo dục năm 2018 hoặc Tỉnh có chủ trương giao cho các trường và cấp bổ sung kinh phí thực hiện dành cho các lớp mới thay sách để việc dạy học đạt hiệu quả.	Trường THCS Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò; Trường Mầm non Định An
10	Cử tri kiến nghị tách môn nghệ thuật nhạc, họa thành 2 môn độc lập, hiện nay nhập chung nhưng sách riêng, 2 thầy cô giảng dạy khác nhau nên gặp khó khăn trong việc cho điểm thường xuyên, kiểm tra định kỳ.	Trường THCS Định Yên
11	Kiến nghị Tỉnh xem xét điều chỉnh Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi đối với các kỳ thi giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cần có phân cấp giữa cấp trường, tỉnh, huyện về hỗ trợ chi các hội thi và hoạt động giáo dục.	Trường THCS Định Yên
12	Theo quy định hiện nay, chế độ bồi dưỡng cho giáo viên học bồi dưỡng thường xuyên do các trường tự cân đối chi hoặc giáo viên đóng góp, chưa có hướng dẫn cụ thể nguồn chi, đề nghị sớm có hướng dẫn cho các trường thực hiện.	Tiểu học Bình Thạnh Trung 1
13	Đề nghị xếp giáo viên mầm non vào nhóm công việc nặng nhọc, độc hại	Trường MN Long Hưng A
VI	Lĩnh vực khác	
1	Hiện nay có rất nhiều trụ phát sóng mạng Viettel Quân đội và mạng Vinaphone đã xuống cấp không còn sử dụng và bị rỉ sét không được tháo dỡ; các nhà mạng này còn thiếu nợ tiền thuê đất của nhiều hộ dân xây dựng trụ phát chưa thanh toán , người dân có gửi đơn đến Tòa án nhân dân Huyện nhưng chưa được giải quyết. Kiến nghị UBND Tỉnh làm việc với các đơn vị này để tháo dỡ hoặc sửa chữa tiếp tục sử dụng, để tránh trường hợp khi giông, gió sẽ gây đổ làm ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân.	Cử tri xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò
2	Đề nghị Tỉnh tiếp tục quan tâm nhiều hơn đối với các Nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn Tỉnh. Thường xuyên chỉ đạo dọn dẹp vệ sinh cũng như tu bổ, sửa chữa tạo vẻ khang trang thể hiện sự trân trọng và nhớ ơn đối với các Anh hùng Liệt sĩ.	Cử tri xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh

3	Đề nghị nên đưa số hóa vào công việc quản lý hành chính rõ thêm và bồi dưỡng thêm cho cán bộ lãnh đạo, công chức, các ngành, các cấp trong việc thực hiện số hóa.	Cử tri Phường 11, thành phố Cao Lãnh
4	Về quyết toán kinh phí hoạt động (hóa đơn giá trị gia tăng), kiến nghị các cấp xem xét nâng mức tối thiểu 500.000đ trở lên để các ngành thuận tiện hơn trong việc thanh, quyết toán.	Cử tri xã Mỹ Ngãi, thành phố Cao Lãnh
NHÓM Ý KIẾN KIẾN NGHỊ NHIỀU LẦN CHƯA ĐƯỢC GIẢI QUYẾT:		
1	Cử tri phản ánh Trại giam Cao Lãnh – Cục C10 – Bộ Công an chăn nuôi heo gây bốc mùi hôi, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân xung quanh. Đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết triệt để vấn đề này.	Cử tri xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười
2	Kiến nghị nên có biện pháp chế tài đối với Công ty Cửu Long nhà máy xử lý rác, sớm có hướng giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, khắc phục tình trạng nước trong bãi rác tràn ra ngoài sông.	Cử tri xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh
3	Cử tri tiếp tục kiến nghị UBND Tỉnh chỉ đạo ngành chức năng sớm khảo sát, xử lý trường hợp dân ở địa phương khác đến mua đất tự đào ao nuôi cá, nuôi vịt đẻ gần 20.000 con trong khu dân cư thuộc ấp Bình Trung, xã Bình Thạnh Trung xả nước thải trực tiếp ra kênh gây ô nhiễm nguồn nước, không thể sử dụng nước sinh hoạt, mùi hôi phân vịt gây ô nhiễm không khí.	Cử tri xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò
4	Cử tri tiếp tục kiến nghị Bệnh viện tạo điều kiện cho 02 thân nhân nuôi 01 bệnh nhi để tiện việc chăm sóc. Đồng thời, nên bố trí giường riêng cho bệnh nhi nhằm tránh trường hợp lây nhiễm chéo giữa các bệnh nhi khi có tình trạng quá tải 02 bé phải nằm chung một giường bệnh.	Cử tri xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò.
5	Cử tri tiếp tục kiến nghị lãnh đạo Bệnh viện Đa Khoa Đồng Tháp:	
	- Chấn chỉnh lại thái độ làm việc và công tác tiếp xúc với bệnh nhân của đội ngũ y, Bác sĩ Bệnh viện trong tiếp xúc cần nhã nhặn hơn. Bệnh viện Đa Khoa Đồng Tháp, đầu tư thêm trang thiết bị y tế, cần có quy định số lượng bệnh nhân khám trong ngày, có phương án tăng cường nhân lực, điều tiết người bệnh tránh trường hợp người dân chờ cả ngày đến khi hết giờ	Cử tri Thị trấn Sa rài, huyện Tân Hồng; huyện Cao Lãnh

	<p>Bác sĩ nói đủ số lượng bệnh nhân khám. Người bệnh chờ nhưng không được khám phải quay về nhà, ngày sau quay trở lại mới đến lượt khám, gây khó khăn cho bệnh nhân phải đi lại nhiều lần.</p>	
	<p>- Tình trạng thân nhân đến thăm người bệnh tại Bệnh viện, khi có thể mới được sử dụng thang máy Bệnh viện để di chuyển lên xuống, vì Bệnh viện có đến 9 tầng nếu đi thang bộ sẽ bất tiện, gây khó khăn cho thân nhân người bệnh, nhất là đối với trẻ em và người cao tuổi không đủ sức khỏe để đi thang bộ. Đề nghị cho thân nhân nuôi bệnh được sử dụng thang máy.</p>	<p>Cử tri xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò</p>
<p>6</p>	<p>Cử tri tiếp tục đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét sớm nâng cấp, mở rộng tuyến đường nhựa từ xã Phú Thành B đến xã Phú Hiệp (giáp nối tuyến đường ĐT843), đây là tuyến đường giao thương huyết mạch quan trọng của xã, vì hiện nay tuyến đường này rất hẹp, đường một chiều (mặt đường nhựa chỉ 2m), phương tiện lưu thông vận chuyển hàng hóa và sản xuất nông nghiệp rất nhiều, dễ xảy ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.</p>	<p>Cử tri xã Phú Thành B, huyện Tam Nông</p>